

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.82/83 ลุ้น GDP ไตรมาส 4/66 สหรัฐคืนนี้ คาดกรอบ 35.80-36.00

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.พ. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าอยู่ที่ 35.82/83 บาท/ดอลลาร์ ก่อนขยับทรงตัวจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 35.81 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทและสกุลเงินในภูมิภาคเข้านี้ เคลื่อนไหวค่อนข้างนิ่งๆ ยังไม่มีปัจจัยใหม่ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ เมื่อคืนนี้ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนม.ค.ออกมาต่ำกว่าคาด แต่ไม่ได้ทำให้ดอลลาร์เคลื่อนไหวมาก และยังอยู่ในกรอบ

สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามคืนนี้ คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐ ไตรมาส 4/2566 (ประมาณการครั้งที่ 2)

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้ไว้ที่ 35.80 - 36.00 บาท/ดอลลาร์

***ปัจจัยสำคัญ**

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 150.45/47 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 150.20 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0838/0842 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0853 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท. อยู่ที่ระดับ 35.891 บาท/ดอลลาร์

-ครม. เห็นชอบให้ปรับวันพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ปี 67 ใหม่ หลังจากสำนักงบประมาณเห็นว่าสามารถดำเนินการได้เร็วกว่าที่กำหนดไว้ โดยจะนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระ 2 และ 3 ในวันที่ 20-21 มี.ค. จากเดิมกำหนดไว้วันที่ 3-4 เม.ย.67 ขณะที่ในชั้นของวุฒิสภา (สว.) จะพิจารณาได้ในวันที่ 26 มี.ค.เพียงวันเดียว จากเดิมกำหนดไว้วันที่ 9-10 เม.ย.67 และคาดว่าจะสามารถนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 67 ขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ในวันที่ 3 เม.ย. 67 หรือเร็วขึ้นจากปฏิทินงบประมาณเดิม ประมาณครึ่งเดือน

-บอริศค่าจ้าง มีมติเคาะสูตรใหม่ใช้ปี 67 เริ่มจาก 10 จังหวัดท่องเที่ยว คำนวณตามรายพื้นที่-กิจการ ให้อยู่ได้ตามมาตรฐานค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายจำเป็น และข้อเท็จจริงทางสังคมเศรษฐกิจ รวมถึงศักยภาพนายจ้างที่ต้องจ่าย ด้านปลัดแรงงาน บัดวันละ 400 บาท แต่จะทำให้ที่สูงสุด และพยายามทำให้ทันประกาศใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ในเดือนเม.ย. ยืนยันนี้ไม่มีแรงกดดันจากรัฐบาล

-ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันอังคาร (27 ก.พ.) ขณะที่การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ ถ่วงดอลลาร์ลง

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์ก ปรับตัวเพิ่มขึ้นในการซื้อขายเมื่อวันอังคาร (27 ก.พ.) โดยได้ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งยังได้แรงหนุนจากแรงซื้อของนักลงทุนเพื่อชดเชยการขายชอร์ต (short covering) ด้วย

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ตึงลง 6.1% ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.63 ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 4.5% หลังจากปรับตัวลง 0.3% ในเดือนธ.ค.

-ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ปรับตัวลงในเดือนก.พ. หลังจากติดตัวขึ้นติดต่อกัน 3 เดือน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน และปัจจัยทางการเมืองในสหรัฐ

-ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่จะเปิดเผยในวันนี้ ได้แก่ อียู เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.พ., สหรัฐฯ เปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2566 (ประมาณการครั้งที่ 2) และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้